

BIGO เปิดตัวเทคโนโลยี AI ที่งาน GITEX 2019

- ตบเท้าจัดแสดงผลงานร่วมกับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำของสิงคโปร์ ณ โซนจัดแสดงของประเทศสิงคโปร์ในมหกรรมนี้
- จัดแสดงนวัตกรรมในแอปพลิเคชันวิดีโอและเทคโนโลยีเกิดใหม่

BIGO บริษัทอินเทอร์เน็ตจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชันวิดีโอสุดล้ำอย่าง imo และ BIGO LIVE มุ่งขับเคลื่อนศักยภาพที่เปี่ยมนวัตกรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับชีวิตผู้คนในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ที่งาน GITEX 2019 ทาง BIGO จะแสดงเทคโนโลยี AI ในการใช้งานลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับและจดจำใบหน้า และระบบจัดการเนื้อหา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกจะได้รับคอนเทนต์คุณภาพสูง

AI เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญของงาน GITEX 2019 ซึ่งเป็นมหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับภูมิภาค งานแสดงเทคโนโลยีประจำปี 2019 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม 'Synergising the mind and technology economy' โดยจะชูอิทธิพลที่เทคโนโลยี AI มีต่อแวดวงต่าง ๆ ที่เรียกว่าเป็น 'มันสมองหลักของเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมด'

BIGO เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านความบันเทิงและวิดีโอแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับความนิยมทั่วโลกตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ โดย BIGO ได้ผนวกรวม AI เป็นแกนสำคัญในเทคโนโลยีบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI สำหรับการจดจำภาพและใบหน้า ระบบวิดีโออัจฉริยะ และการประมวลผลจากเสียง การใช้เทคโนโลยี AI ในการจัดการเนื้อหาของ BIGO เป็นเครื่องมือสำคัญเบื้องหลังการตรวจสอบรูปภาพและวิดีโอกว่า 300 ล้านรายการต่อเดือน และเลือกภาพที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ของ BIGO ค่อนข้างว่องไว สามารถนำไปใช้งานและปรับแต่งให้เข้ากับแพลตฟอร์มใหม่หรือเดิมได้อย่างง่ายดาย

Jackson Liu ประธาน BIGO ประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และยุโรป กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นในการเปิดตัวบริษัทเป็นครั้งแรกของงาน GITEX ในปีนี้ และรอคอยที่จะได้พูดคุย มีส่วนร่วม และแบ่งปันความเชี่ยวชาญกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาค เทรนด์ที่สำคัญ เช่น AI นั้นใกล้ชิดกับหัวใจหลักและธุรกิจของเราเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่ามีศักยภาพและโอกาสที่สำคัญในการพัฒนา AI ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ เราเฝ้ารอที่จะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกฝ่าย และจัดการเนื้อหาเพื่อให้ทุกประเทศที่เราดำเนินงานนั้นยอมรับและสนใจ”

BIGO Technology ให้ความสำคัญด้าน AI มาสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ที่เข้ามาสร้างความก้าวหน้าในภูมิภาคนี้ บริษัทมีพนักงานมากกว่า 300 คนที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ในจำนวนนี้รวมพนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเนื้อหาและประกันคุณภาพในระดับภูมิภาค และยังได้ประกาศการลงทุนในสำนักงานแห่งใหม่

ที่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ตลอดจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่จอร์แดนถึง 50 รายในปี 2019

เยี่ยมชม BIGO Technology ได้ที่โซนจัดแสดงของประเทศสิงคโปร์ ณ Stand C26, Hall 1 ศูนย์จัดแสดงสินค้า
Dubai World Trade Centre Exhibition Centre